

ราชพฤกษ์



สารประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ฉบับที่ 475 ปีการศึกษา 2560 ประจำวันที่ 1-31 มีนาคม 2561

<http://www.bru.ac.th>

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
พระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ณ ทอประชุมมหาวชิราลงกรณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรีรัมย์ นำโดย ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย
รศ.มาลณี จุโทปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นำ
บัณฑิตจำนวน 3,088 คน มหาบัณฑิต จำนวน 41 คน และ
ดุษฎีบัณฑิตจำนวน 10 คน รวมทั้งหมด 3,139 คน เข้าพิธีรับ
พระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 18 มีนาคม 2561





สารภักัษาราชการแทน อธิการบดี

รศ.มาลีนี จุโทปะมา



ท่านผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาทุกท่าน

งานซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ในระหว่างวันที่ 12 – 15 มีนาคม 2561 ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย จากความร่วมมือ
ร่วมใจของคณะกรรมการทุกส่วนฝ่ายที่รับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็ม
ความสามารถเพื่อบันดาลดีของเราทุกคน

ด้วยความเอาใจใส่ในการฝึกซ้อมดังกล่าวส่งผลให้งานพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมมหา
ชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 18 มีนาคม 2561 จึงประสบความสำเร็จด้วย
ดี ปัญหาอุปสรรคที่พบบ้างเล็กน้อยในปีนี้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อ
ไป หลังจากการรวมใจเพื่องานรับพระราชทานปริญญาบัตรนี้ จะแสดงให้เห็นประชาคมได้ประจักษ์ในศักยภาพของชาว
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้อย่างต่อเนื่องตลอดไป

พิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แต่ พระเทพปริยทยาจารย์
ณ วัดกลางพระอารามหลวง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เป็นพิธีการ
ที่ทุกท่าน ทุกส่วนฝ่าย ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ได้ร่วมกันจัด
ได้อย่างสง่างาม เป็นที่ประจักษ์แก่พุทธศาสนิกชนและประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้เข้าร่วมแสดงมุทิตาจิตในงาน
พิธีครั้งนี้

จึงกล่าวได้ว่าทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2561 นี้ล้วนประสบความสำเร็จอย่างงดงาม ด้วยความมุ่งมั่น
ทุ่มเท เอาใจใส่ และรับผิดชอบในหน้าที่ที่แต่ละส่วนฝ่ายได้รับมอบหมาย ดิฉันจึงขอขอบคุณทุกท่านด้วยความชื่นชม
และประทับใจ อย่างยิ่ง

ก้าวไปข้างหน้า มุ่งมั่นพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

(รองศาสตราจารย์มาลีนี จุโทปะมา)
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สาธิต มรภ.บุรีรัมย์ จัดโครงการแสดงศักยภาพนักเรียน



โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต จัดกิจกรรมโครงการแสดงศักยภาพและผลงานของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม ในวันที่ 8-9 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแสดงศักยภาพทางวิชาการและทักษะของนักเรียนระดับปฐมวัยและประถมศึกษา สามารถนำเสนอการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งกิจกรรมตลอดระยะเวลาทั้ง 2 วัน ประกอบไปด้วย การมอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผลงานดีเด่น การแสดงความสามารถของนักเรียนบนเวที นิทรรศการแสดงผลการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและผลงานของนักเรียน



มรภ.บุรีรัมย์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

งานบริการสุขภาพอนามัย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์และโรงพยาบาลบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้เรื่องโลหิตและการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวิชาอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงบุคคลภายนอก ได้ร่วมบริจาคโลหิตครั้งนี้เป็นจำนวนมากถึง 86 คน ซึ่งคิดเป็นโลหิตที่นำไปช่วยชีวิตผู้ป่วยจำนวนกว่า 30,100 ซีซี ในการนี้ อ.อัญญา มธุระเมธา รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ได้มาเป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรแก่ผู้บริจาคและให้กำลังใจในกิจกรรมการรับบริจาคโลหิตอย่างใกล้ชิด



โรงเรียนมัธยมวัดธาตุ จ.ร้อยเอ็ด เข้าเยี่ยมชม คณะครุศาสตร์

คณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนมัธยมวัดธาตุ (รัตนวิมลอนุสรณ์) ตำบล เกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 33 คน เดินทางมาเยี่ยมชม คณะ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก **ดร.พัชณี กุลทานันท์** คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการต้อนรับ และพี่ๆ นักศึกษา จากสโมสร นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มาร่วมให้การต้อนรับ คณะครู และนักเรียนในครั้งนี้ โดยการเยี่ยมชมคณะครุศาสตร์ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อ การปฏิบัติงานในอนาคตข้างหน้า และมีทักษะการใช้ ชีวิตที่มีคุณค่าในสังคมในวันที่ 16 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวิद्यากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



ครุศาสตร์ จัดอบรม “วิจัยการเรียนการสอนอย่างไรให้ได้พิมพ์”

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย **ดร.สุชาติ หอมจันทร์** รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุ ศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “วิจัยการเรียนการสอนอย่างไรให้ ได้ตีพิมพ์” ในวันที่ 20 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสิริ วิद्यากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก **ดร. เบญจพร วรรณูปถัมภ์** รองคณบดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ เป็น ประธานในการจัดโครงการในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจาก **รศ.ดร.ประสาธ เห่ง เฉลิม** เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่คณาจารย์ผู้เข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เพื่อคณาจารย์มีความรู้ความเข้าใจในวิธีการจัดทำวิจัยการเรียนการสอนใน รูปแบบที่ถูกต้องเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์และเผยแพร่



ครุศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้ PLC เป็นฐาน

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.สุชาติ หอมจันทร์ รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียน โดยใช้ PLC เป็นฐาน ให้แก่ โรงเรียน กลันทาพิทยาคม โดยมี นายวิรัตน์ แสงกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเสริมทักษะด้านความรู้ให้กับครูในโรงเรียนให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในการพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารสิริวิद्याกร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



ครุศาสตร์ อบรมการสร้างนวัตกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้ แบบคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.สินีนาฏ วัฒนสุข หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ และคณาจารย์ในสาขาวิชา จัดโครงการบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสร้าง นวัตกรรมเพื่อจัดการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์สำหรับครูภาษาอังกฤษ” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พัชณี กุลทานนท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยการจ้ดโครงการครั้งนี้เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาตนเองและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับครูผู้เข้าร่วมโครงการ และเพื่อบริการวิชาการและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษกับโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสิริวิद्याกร (อาคาร 19) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์



วิทยาศาสตร์ มุ่งบริการความรู้สู่เยาวชน อบรมโครงการพัฒนาทักษะปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงเรียน
กระสังพิทยาคม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดอบรมในโครงการให้
ความร่วมมือทางวิชาการสำหรับนักเรียนในโครงการเสริมทักษะ
ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์สำหรับห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 24-25 ,31 มีนาคม -1 เมษายน 2561 ณ ศูนย์
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณาจารย์สาขาวิชา
เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรอบรมเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการ
ทำปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์ และสามารถให้นักเรียนได้มี
ความเชื่อมั่นในการใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ อันเป็นประโยชน์พื้นฐานในการเรียนต่อไปในอนาคตและเป็นการสร้าง
ความเชี่ยวชาญ ผลผลิตกำลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต



วิทยาศาสตร์กีฬา ร่วมงาน วิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5



สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.กริชเพชร นนท์โคตร หัวหน้าสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วย อ.วิศรุต ศรีแก้ว คณาจารย์ และ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ร่วมงาน “วิทยาศาสตร์การกีฬา
สัมพันธ์ ครั้งที่ 5” ในวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 โดยมี 10 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหา
สารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรดิษฐ์ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุบลราชธานี โดยได้มีการบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการ งานประกันคุณภาพการศึกษาและงาน
กิจการนักศึกษา เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา



วิทยาศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาศิลปะ และมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการพัฒนาศิลปะและมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ อาคารวิทยาศาสตร์สิ่งทอ โดยมีวัตถุประสงค์การอบรมคือ การออกแบบ สร้างแบบตัด และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยนำผ้าพื้นบ้าน

มาใช้ในการอบรม เพิ่มมูลค่าของผ้าพื้นบ้าน ซึ่งการอบรมครั้งนี้ผู้เข้าอบรมจะได้รับการฝึกอบรมจากผู้เชี่ยวชาญจากสาขาต่างๆ หลักสูตรการอบรมจะสามารถตอบสนองความต้องการในการเพิ่มศักยภาพการผลิตและเพิ่มความรู้ความสามารถในการหารายได้และประกอบอาชีพ

วิทยาศาสตร์ ประชุมคณาจารย์สมัยสามัญครั้งที่ 1/2561

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ดร.สุภาพร ชื่นชูจิตร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานการประชุมคณาจารย์สมัยสามัญครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ห้อง 12102 อาคาร 12 ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ โดยกล่าวขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ของคณะและของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมา และมีข้อราชการหลายเรื่องที่จะแจ้งให้ทราบและพิจารณาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัย พร้อมปรึกษาหารือในการดำเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัยในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ได้มอบของที่ระลึกขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สำคัญ ย่อบรรทัด ที่ได้ตำแหน่งทางวิชาการ



วิทยาศาสตร์การกีฬา ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครราชสีมา

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.กริชเพชร นนท์โคตร หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา นำนักศึกษาเดินทางเข้าศึกษาดูงานทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สถานกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (SUT Sport and Health Center) และ MS Sports Club



สถิติประยุกต์อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Microsoft Excel เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 - 4 ในวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคารวัด



ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้รับเกียรติจาก คุณณัฐ บุญด้วง จาก บริษัท ซีพีรีเทลลิงค์ เป็นวิทยากรให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโปรแกรม Microsoft Excel ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และสร้างความเชี่ยวชาญสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในอนาคตได้

วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาการอบรมให้ความรู้ เรื่องการออกกำลังกาย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.กริชเพชร นนทโคตร หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษาสภาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องการออกกำลังกาย ในโครงการอบรมผู้นำออกกำลังกาย ประจำปีงบประมาณ 2561 ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักเทศบาลตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์



เกษตรศาสตร์ นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล อ.วิณนักร ที่รัก อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ บริษัทน้ำตาลสุรินทร์ อ.ปราสาท โดยได้พูดคุยกับผู้จัดการและนักวิชาการที่ดูแลนักศึกษาได้รับชมการนำเสนอกิจกรรมการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาในส่วนงานต่างๆ ได้รับข้อเสนอแนะในการพัฒนานักศึกษา และภาคบ่ายไปเดินทางนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สำนักงานเกษตร อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ โดยได้พูดคุยกับเกษตรอำเภอและนักวิชาการเกษตรที่ดูแล ได้รับข้อเสนอแนะในการฝึกงานของนักศึกษาเป็นอย่างดี



เทคโนโลยีการเกษตร จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ชาวเกษตรและทำบุญ



คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ดร.นิจอพร ณ พัทลุง คณบดีฯ อ.พีร์นิธิ ราชวิชา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมโครงการสานสัมพันธ์ชาวเกษตรและทำบุญคณะเทคโนโลยีการเกษตรประจำปี 2561 ในวันที่ 3 มีนาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิราณี จุฑาปะมารองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มาเป็นประธาน

ในพิธี พร้อมด้วยเครือข่ายคณะต่างๆ ดร.พัชณี กุลทานันท์ คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.อัครพนธ์ เนื้อไม้หอม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผศ.ดร.นฤมล สมคุณา คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ดร.สาวิตรี ออกนิษฐ์เสนีย์ ผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ(UBI) มาร่วมในพิธีการทำบุญโดยได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านเจ้าคุณและคณะสงฆ์จากวัดทุ่งโพธิ์ ได้มีพิธีการถวายภัตตาหารเช้า เจริญพระพุทธมนต์และเทศน์ให้กับคณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร และในช่วงสายมีกิจกรรมงานเลี้ยงสานสัมพันธ์ระหว่างคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร



เทคโนโลยีการเกษตร ช้อมย่อยบัณฑิตวิทยาศาสตร์บัณฑิต



คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ดำเนินการช้อมย่อยบัณฑิตวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) กลุ่มย่อยที่ 4 รอบ 2 คณะเทคโนโลยีการเกษตร ในพิธีช้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2560 วันที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมขวัญข้าว อาคารสิริวิทยเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร และในวันที่ 15 มีนาคม 2561 ซึ่งเป็นพิธีช้อมใหญ่เต็มรูปแบบ สาขาวิชาต่างๆ ทั้ง 3 สาขาวิชา ประกอบไปด้วย

สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์และสาขาวิชาประมง ได้จัดทำป้ายและช้อมแสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะเทคโนโลยีการเกษตรทั่วทั้งบริเวณอาคารสิริวิทยเกษตร เพื่อให้บัณฑิตได้ถ่ายภาพร่วมกับคณาจารย์และญาติพี่น้องที่มาร่วมแสดงความยินดี



เทคโนโลยีการเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้การอนุรักษ์พันธุกรรม

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย ผศ.บัญญัติ เจริญพจน์ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ และ อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการใช้ประโยชน์ ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนฯ จัดโดยสหกรณ์การเกษตร ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ เพื่อกลุ่มเกษตรกรในโครงการสหกรณ์การเกษตร อ.ละหานทรายให้ตระหนักความสำคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและสัตว์ในท้องถิ่น รวมถึงแนวทางการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรพื้นถิ่นในการพัฒนาอาชีพ ณ ศูนย์ปฏิบัติการอุดมศึกษาปะคำ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ โดยได้มีเกษตรกรในกลุ่มสหกรณ์การเกษตร อ.ละหานทราย กว่า 30 คน



เทคโนโลยีการเกษตร ร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยด้านการบริหารจัดการน้ำ เพื่อจัดทำระบบ



อ.พิชิต วันดี อ.สกรณ์ บุษบง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ อ.เลิศภูมิ จันทรเพ็ญกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรพร้อมด้วยนักศึกษาผู้ช่วยวิจัย ลงพื้นที่เก็บข้อมูลงานวิจัยด้านการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่วิจัยเพื่อจัดทำระบบแอปพลิเคชัน ในงานวิจัยเรื่อง การใช้แอปพลิเคชันในการบริหารจัดการน้ำสำหรับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักอินทรีย์นอกฤดูภาคผลิตรวมกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองไผ่ ตำบลเมืองไผ่ อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 18 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยได้เปิดเวทีชี้แจงการเก็บข้อมูลโดยได้ร่วมระดมความคิดและรับฟังข้อเสนอแนะจากเกษตรกรในชุมชนเพื่อรวบรวมข้อมูลนำมาวิเคราะห์เพื่อการดำเนินการออกแบบระบบแอปพลิเคชันในการบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมในพื้นที่ ณ ศาลาประชาคม หมู่บ้านหนองไผ่ ต.เมืองไผ่ อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์

สัตวศาสตร์ จำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ไข่ไก่อารมณ์ดี”

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

จำหน่ายผลิตภัณฑ์ “ไข่ไก่อารมณ์ดี”

สดจากฟาร์มศูนย์หนองขวาง

สนใจติดต่อสั่งซื้อและสอบถามรายละเอียดได้ที่

น้องผิน 088-8714496

น้องแย้ม 082-0024072

ขอขอบคุณเครดิตข้อมูล: อ.พีรณิธิ ราชวิชา หัวหน้าสาขาวิชาสัตวศาสตร์



เทคโนโลยีอุตสาหกรรม อบรมให้ความรู้ ระบบ NETWORK & SECURITY INNOVATION



คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับบริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูชันส์ โพรไวเดอร์ จำกัด จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงให้ความรู้เกี่ยวกับระบบ Network & Security Innovation ให้กับนักศึกษา ศิษย์เก่าคณะ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และบุคคลทั่วไป จำนวนกว่า 100 คน ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุวัฒน์ มณีวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ และคุณพิรพล ธนรัตนนนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไวส์แพค บิสิเนส โซลูชันส์ โพรไวเดอร์ จำกัด โดยเนื้อหาของอบรมเป็นการบรรยายพิเศษหัวข้อ “รู้จักกับระบบ Network เทรนด์ภาพรวมเทคโนโลยีต่างๆ ที่น่าสนใจ จุดสำคัญที่เริ่มมีการใช้งานในระบบเครือข่ายขององค์กร แนวทางของแต่ละองค์กรในการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ สำหรับระบบเครือข่ายขององค์กร มีความจำเป็นอย่างไร” โดย คุณวชิรศักดิ์ พิเศษภู่งงกุล จาก บริษัท เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และหัวข้อ “นวัตกรรมที่มากกว่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดย Ruijie NetworkW บรรยายโดย คุณสุรเชษฐ์ บุญนอก จาก Ruijie Networks (Thailand) ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคคลทั่วไป ได้รับความรู้ เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว เข้าสู่ยุคดิจิทัล 4.0 ลดบทบาทของมนุษย์ เพิ่มความฉลาดให้กับเทคโนโลยี ปรับตัวกับยุคสมัยที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วให้มีความรอบรู้เท่าทันเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ และความคุ้มค่าต่อไป



ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ออกนิเทศน.ศ. ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ



สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.สนิท พาราษฎร์ หัวหน้าสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ออกนิเทศนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ยังสถานประกอบการด้านการออกแบบต่างๆ อาทิ บริษัท ศรี-ฟูล จำกัด (บริษัทที่ดำเนินการด้าน รับเหมาตกแต่งภายใน, เฟอร์นิเจอร์บิลท์อินตามสั่ง) บริษัท อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล คอนเน็คเทรต จำกัด บริษัท Wynex บริษัท เอ็ส บี เฟอร์นิเจอร์ จำกัด และบริษัท อำนาจชัยกิจอินที่เรีย จำกัด เพื่อนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2560 เพื่อรับฟังคำแนะนำ และติชมจากสถานประกอบการโดยตรง และนำมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป

เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม นิเทศน์ศึกษานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อ.พูนธนะ ศรีสระคู หัวหน้าสาขาวิชา ออกนิเทศน์ศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ สถานประกอบการต่างๆ ในระหว่างวันที่ 26-29 มีนาคม 2561 อาทิ บริษัท แอดเดอรานไทย, บริษัท อาร์ เอ็ม ซี ฟาร์ม, โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด, บริษัท ข้าว ซี.พี. จำกัด, บริษัท รับเบอร์แลนด์โปรดักส์, บริษัท สงวนวงษ์อุตสาหกรรม, บริษัท อีซูซุ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทอนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด, บริษัท ไทยโรตารี เอ็นจิเนียริง จำกัด, บริษัทเกียน ล็อค (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัทออลติฟ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อนิเทศน์ศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีภาคเรียนที่ 2/2560 เพื่อรับฟังคำแนะนำ และติชมจากสถานประกอบการโดยตรง และนำมาพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป



อิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร อบรมเทคโนโลยีการออกอากาศโทรทัศน์ และการเปลี่ยนผ่านระบบอากาศ ไปสู่ขนาดของประเทศไทย

สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรม “เทคโนโลยีการออกอากาศโทรทัศน์ และการเปลี่ยนผ่านระบบออกอากาศ ไปสู่ขนาดของประเทศไทย” ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สื่อสาร และบุคคลที่สนใจ จำนวนกว่า 80 คน ในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเล็ก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.วีระ เนตราทิพย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิด และ คุณธนกร สุขใส ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ ฝ่ายข้อมูลและวางแผนวิศวกรรม สำนักวิศวกรรมองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรให้ความรู้ ซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านระบบโทรทัศน์ดิจิทัลเป็นอย่างดี สามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอนต่อไป



สาขาวิชาการบัญชี อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 25 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาชัชราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษาการแทน อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.กัณทิรา สุทธิ และ อ.ดวงภา ไหมพรม เป็นวิทยากร



สาขาวิชาการบัญชี อบรม “การใช้เครื่องคำนวณ”

สาขาวิชาการบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้เครื่องคำนวณ” ในวันที่ 10 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาชัชราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการอบรม



เศรษฐศาสตร์ จัดอบรมการสืบค้นทางวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย ผศ.ทศพร แก้วขวัญไกร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จัดอบรมสืบค้นทางวิชาการทางด้านเศรษฐศาสตร์ ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ระบบการสืบค้นด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อนำไปใช้ในการชีวิตประจำวันได้ ยังนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ และยังสามารถนำไปใช้ในระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้



การบัญชี จัดโครงการเตรียมความพร้อมการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ปีการศึกษา 60

นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 หมู่ 2 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานบัญชีชัยวัฒน์การบัญชี และสำนักงานบัญชีคนบัญชีเป็นวิทยากร ให้ความรู้



วิทยาการจัดการ นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ



สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ และสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ โดย ผศ.ดร.จันทิราพร ศิริพันธ์ ผศ.ดร.รพีพรรณ พงษ์อินทร์วงศ์ ผศ.ทศพร แก้วขวัญไกร อ.ปัญจมาพร ผลเกิด และ อ.ปิติพัฒน์ นิตยกุลพันธุ์ นำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการด้านบริหารธุรกิจ ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขต ขอนแก่น ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ใน

ศาสตร์บริหารธุรกิจ และสอดคล้องกับพันธกิจการส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิต ซึ่งมีที่มาจากสถาบันต่างๆ ส่งเข้าแข่งขันทั้งหมด 36 ทีม ผลการแข่งขันปรากฏว่า นายภูติศ ห่วงเหาวกุล และ นางสาววิไลวรรณ จันทรคะนิง นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ได้คะแนนรวมเป็นอันดับที่ 2 ได้รางวัล “รองชนะเลิศอันดับที่ 1



คอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น



สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น "สร้างศาลาอ่านหนังสือ และสื่อการเรียน" ณ โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ 7 ต.ตาจ่ง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ในวันที่ 29-31 มีนาคม 2561 โดยได้นำนักศึกษาติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ เติระบบ Network ระบบไฟ ติดตั้งพัดลมในห้องเรียนสร้างศาลาอ่านหนังสือ และจัดกิจกรรมต่างๆ ให้นักเรียน ได้รับความอนุเคราะห์ จาก บริษัทสยามแมคโคร สาขาบุรีรัมย์บริจาค คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 เครื่อง และบริษัทแลคตาซอย ร่วมสมทบ นมแลคตาซอย จำนวน 6 ลัง สมุด ดินสอ ปากกา จำนวน 100 ชุด โดยทางสาขาวิชาคอมพิวเตอร์มีการพัฒนา นักศึกษา ให้มีจิตอาสา ช่วยเหลือชุมชนสังคม มีน้ำใจแบ่งปัน และสามารถนำความรู้ที่เรียนมา ทำให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน และท้องถิ่นได้

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ณ บริษัท ดับเบิล 10 1991 และสถานประกอบการใกล้เคียง ในวันที่ 23-25 มีนาคม 2561 ณ บริษัท ดับเบิล 10 1991 (มหาชน) และสถานประกอบการใกล้เคียง โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 65 คน โดยมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างประสบการณ์ตรงจากสถานประกอบการต่างๆ แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้



การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ออกค่ายอาสาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม



สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ "ออกค่ายอาสาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม" ในวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ คณาจารย์และนักศึกษสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จำนวน 100 คน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้แก่ การมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์ทางการแพทย์ ทาสีรั้วโรงเรียน ทาสีฟุตบอลสนาม ทาสีสานามเด็กเล่น ทาสีโรงอาหาร ทาสีห้องสมุด ทาสีทางเดินเท้าสำหรับเด็กอนุบาล ทาสีโต๊ะเรียน ทาสีโต๊ะโรงอาหาร และปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาโรงอาหาร เพื่อพัฒนานักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในด้านคุณธรรมจริยธรรม ให้มีจิตอาสาและจิตสำนึกเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยฯ โรงเรียน และชุมชน

สำนักงานต่างประเทศ จัดกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ ด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี

สำนักงานต่างประเทศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดี” (Ask Me Project) ระหว่างเดือนมกราคม-สิงหาคม 2561 ซึ่งเป็นนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ ภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก สำนักงานต่างประเทศจึงได้นำนโยบายดังกล่าวมาพัฒนาบุคลากรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยมีหน้าที่จัดอบรมทักษะด้านการท่องเที่ยวให้กับนักศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายและสร้างความเชื่อมั่นและมีความพร้อมในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว โดยในเดือนมีนาคม 2561 มีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 5 รุ่น ได้แก่ วันที่ 3-4 และ 10-11 มีนาคม สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน วันที่ 17-18 มีนาคม สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน วันที่ 24-25 มีนาคม สาขาวิชาการสื่อสารมวลชนและสาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม วันที่ 31 มีนาคม-1 เมษายน สาขาวิชาการท่องเที่ยวและโรงแรม ณ ห้องประชุมลักษณะงามและห้องเจริญพันธุ์วงศ์ อาคารวัดปัญญา



สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญร่วมกิจกรรมอ่านสะสมแต้มปีและของที่ระลึก

เมื่อคืนหนังสือ (Check in) ตามกำหนด รับสะสมปี 1 ดวง ต่อ 1 เล่ม

นักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษา ป บัณฑิต และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

กรณีอาจารย์และบุคลากรเมื่อยืมหนังสือออก (Check on) รับสะสมปี 1 ดวง ต่อ 1 เล่ม

อาจารย์และข้าราชการพลเรือนในอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และอาจารย์สัญญาจ้าง

เริ่มสะสม วันนี้ – 18 พฤษภาคม 2561

“ของที่ระลึก หมดแล้วหมดเลย”

ศูนย์วิทยบริการ
กิจกรรมอ่านสะสมแต้มปี
แลกของที่ระลึก

สะสมง่าย แลกอย่างไร

รับสะสมปี **1** ดวง
เมื่อยืมหนังสือ **1** เล่ม

แถมปี 100 ดวง
ตุ๊กตามหาวิทย์ลัย

แถมปี 100 ดวง
กระเป๋าผ้าสะพาย

แถมปี 120 ดวง
กระเป๋าปี

แถมปี 50 ดวง
กระเป๋าผ้า

แถมปี 20 ดวง
ที่สียบปากกา

แถมปี 100 ดวง
กระเป๋าปี

แถมปี 120 ดวง
ตุ๊กตาพ้าห่ม

แถมปี 30 ดวง
กระปุกข้าว

แถมปี 30 ดวง
กระบอกน้ำ

ระยะเวลาสะสมแต้มปี 12 มีนาคม - 18 พฤษภาคม 2561

หมายเหตุ สามารถแลกได้ตามช่วงเวลาและเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น



ส่งสารผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง

โดย งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รายการวิทยุเพื่อประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย คุณกิตติญา กิมรัมย์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

☉...วันอาทิตย์ที่ 4,11,18,25 มีนาคม 2561 ในรายการ “ราชภัฏสู่ชุมชน” ทางสถานีวิทยุองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ 92 MHz เวลา 16.10 – 17.00 น. ☉...วันจันทร์ที่ 5,12,19,26 มีนาคม 2561 ในรายการ “จันทร์นี้ที่ราชภัฏ” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ 101.75 MHz เวลา 11.10 - 12.00 น.

นำเสนอข่าวสาร การเปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “มนุษย-สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : โอกาสและความท้าทายในกรแสท้องถิ่น-โลกาภิวัตน์” ซึ่งมีกำหนดจะจัดขึ้นในวันที่ 28-29 เมษายน 2561 จัดโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP เชิงปฏิบัติการ ปี 2561



การสื่อสารมวลชน อบรมการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองตาไก่

สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ โดย อ.ปัทมาวดี วงษ์เกิด หัวหน้าสาขาวิชา จัดโครงการบริการวิชาการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวชุมชนบ้านหนองตาไก่ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์” ในวันที่ 24-25 มีนาคม 2561 ณ ชุมชนบ้านหนองตาไก่ ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ มีนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชนที่เรียนในรายวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและคนในชุมชนบ้านหนองตาไก่ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนกว่า 80 คน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และทักษะเทคนิคการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว รวมทั้งการใช้โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งภาพด้วยสมาร์ทโฟน สามารถคิดประเด็นข่าวประชาสัมพันธ์ได้อย่างน่าสนใจ สามารถเขียนบทสารคดีท่องเที่ยวชุมชน คิดโปรโมชันสินค้า วิธีการโฆษณา และการวางแผนการสื่อสารการตลาด เข้าใจเทคนิคและวิธีการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการสร้างช่องทางการประชาสัมพันธ์และช่องทางการตลาดเพื่อนำเสนอสินค้าในชุมชน ตลอดจนนักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการรวมทั้งมีการบูรณาการจัดการเรียนการสอน มาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.ภคณิษา อภิสุภกรกุล และ อ.จกมลศิริประภา อาจารย์สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน เป็นวิทยากร



สรุปผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

สมัยสามัญ ครั้งที่ 03/2561

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561

ณ ห้องประชุมเบญจกัญจน์ ชั้น 5 อาคารนวัตปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

1. เรื่อง แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอก

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว นายกสภามหาวิทยาลัย แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการการอุดมศึกษาเห็นชอบแนวทางในการจัดการศึกษาระดับปริญญาเอกและให้สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งยึดเป็นแนวทางในการจัดศึกษา โดยแนวทางดังกล่าวมุ่งเน้นให้มีการจัดการศึกษาที่เน้นการวิจัยและสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะเป็นฐานทางปัญญาของประเทศ และนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศได้จริง

2. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการประเภทคณาจารย์ประจำ

มหาวิทยาลัย มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ เพื่อทำหน้าที่จัดให้มีการเลือกตั้งให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทคณาจารย์ประจำ จำนวน 3 ราย ที่ยังคงว่างอยู่ โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือน เมษายน 2561

3. เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ชุดใหม่ แทนชุดเดิมที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยมี ดร.ชานัญ บุญวงศ์ เป็น ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย คนใหม่

4. เรื่อง การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2561 “มนุษย์-สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน : โอกาสและความท้าทายในกระแสท้องถิ่น-โลกาภิวัตน์” ในระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

5. เรื่อง การพิจารณา (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจ่ายเงินให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในเวลาราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการจ่ายเงินให้ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อในเวลาราชการของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

6. เรื่อง การพิจารณาเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีมติเห็นชอบการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร ดังนี้

- 1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
- 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)
- 3) หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
- 4) หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)

7. เรื่อง นโยบายการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติเห็นชอบนโยบายการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการด้านการบริการสาธารณสุขทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ



อธิการบดี รับเหรียญทองเชิดชูเกียรติ “บุคคลต้นแบบสังคมไทย” ประจำปี 2561

รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รับเหรียญทองเชิดชูเกียรติ “บุคคลต้นแบบสังคมไทย” ประจำปี 2561 ในโครงการพลังแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด “ไทย-มุสลิม ร่วมใจพลังแห่งแผ่นดิน สันติสุข” ซึ่งจัดขึ้นโดยมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทยร่วมกับสมาคมนักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.ท) ในวันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมสหกรณ์วิจัยจุฬารักษ์ กรุงเทพมหานคร

มรภ.บุรีรัมย์ เตรียมความพร้อมบัณฑิต จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ยิ่งใหญ่ สวยงาม

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เตรียมความพร้อมให้แก่เหล่าบัณฑิตใหม่ จัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558-2559 ด้วยความยิ่งใหญ่ สวยงาม สมจริง ก่อนเข้าพิธีรับจริงที่จังหวัดสกลนคร

รศ.มาลินี จุโทปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2558-2559 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 12-15 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมวิชาวัดสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มีบัณฑิตเข้าร่วมพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรในครั้งนี้เป็นจำนวนทั้งหมด 3,151 คน โดยแบ่งเป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 3,100 คน บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท 41 คน และระดับปริญญาเอก 10 คน

ด้านรายละเอียดของกิจกรรมของทั้ง 4 วัน แบ่งเป็นการแบ่งกลุ่มซ้อมย่อยตามจุดต่างๆในมหาวิทยาลัย โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาช่วยงานประจำกลุ่ม ให้การฝึกซ้อมอย่างเข้มข้น ปิดท้ายด้วยการถ่ายภาพหมู่ ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และดำเนินการซ้อมใหญ่เต็มรูปแบบ ณ หอประชุมวิชาวัดสาธิต ในวันที่ 15 มีนาคม 2561

ในขณะที่เดียวกันคณะและหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ได้จัดทำป้ายและขบวนแสดงความยินดีตามบริเวณต่างๆ ทั่วทั้งมหาวิทยาลัย เพื่อให้บัณฑิตได้ถ่ายภาพร่วมกับญาติพี่น้องที่มาร่วมให้กำลังใจและแสดงความยินดีแก่



มรภ.บุรีรัมย์ จัดพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พระเทพปริยัตยาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย รศ.มาลินี จุโฑปะมา รักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จัดพิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แต่ พระเทพปริยัตยาจารย์ (สุพจน์ โชติญาโณ) เจ้าอาวาส วัดกลางพระอารามหลวง ในวันที่ 22 มีนาคม 2561 ณ อุโบสถวัดกลางพระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์ มีบุคลากรและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีเพื่อแสดงมุทิตาจิตเป็นจำนวนมาก โดยกิจกรรมในพิธีประกอบไปด้วยการเคลื่อนขบวนแห่พานปริญญาบัตรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ไปยังวัดกลางพระอารามหลวง การอ่านประกาศเกียรติคุณและถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา พระเทพปริยัตยาจารย์ (สุพจน์ โชติญาโณ) เจ้าอาวาส วัดกลางพระอารามหลวง



ปรัชญา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
วิสัยทัศน์ ภายในปี 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์เป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากล

- พันธกิจ** มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้กำหนดพันธกิจที่สำคัญเพื่อสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและแข่งขันได้ในระดับสากลไว้ 6 ประการดังนี้
- 1) ผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ
 - 2) วิจัย สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น และเชื่อมโยงเครือข่ายการวิจัย
 - 3) บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ยกระดับและเสริมสร้างการแข่งขันของชุมชนรวมถึงผู้ประกอบการให้แข่งขันได้
 - 4) อนุรักษ์มรดกทางศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 - 5) ผลิต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ
 - 6) ส่งเสริม สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น

คณธรรมประจำมหาวิทยาลัย
 สุวิโซ ชน สุโต โทติ
 ผู้มีความรู้ดี ย่อมเป็นเด่นในหมูชน

คำนิยมหลักของมหาวิทยาลัย
 มีวิสัยทัศน์ ชี้อัตถ์สุจริต
 จิตอาสา พัฒนาสังคม

ดอกไม้สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัย
 ดอกราชพฤกษ์ หรือ ดอกคูณ

เอกลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น **อัตลักษณ์** บัณฑิตมีสำนึกดี มีความรู้คุณธรรม นำชุมชนพัฒนา